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ณ  หองประชมุสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

 
ผูมาประชุม 
1.  นายคงเดช  เฉิดสถิตย  ตำแหนง  รองประธานสภา อบจ.กส.   
2.  นายเอกกฤษณ   สตาเขต   ตำแหนง  ส.อบจ. อ.เมือง กาฬสินธุ เขต 1                 
3.  นายเกรียงศักด์ิ   พันโกฏิ     ตำแหนง  ส.อบจ. อ.เมือง กาฬสินธุ เขต 2 
4.  นางเนาวรัตน   คูสกุลรัตน  ตำแหนง  ส.อบจ. อ.เมือง กาฬสินธุ เขต 3 
5.  นางจารุวรรณ พันเดช   ตำแหนง  ส.อบจ. อ.ยางตลาด  เขต 2 
6.  นายจารุวัตร   ภูมีเขียน   ตำแหนง  ส.อบจ. อ.ยางตลาด  เขต  3  
7.  นายบรรจง  ยนตชัย   ตำแหนง  ส.อบจ. อ.ยางตลาด  เขต 4 
8.  นายประสิทธ์ิ     อาจบรรจง  ตำแหนง  ส.อบจ. อ.กมลาไสย  เขต 1 
9.  นายอนันต  อรรคเศรษฐัง  ตำแหนง  ส.อบจ. อ.สมเด็จ  เขต 1 
10.  นายสุริยา  ภูนวนทา  ตำแหนง ส.อบจ.อ.หนองกุงศรี  เขต 2 
11.  นายปราการ อุตสาห   ตำแหนง  ส.อบจ. อ.หวยเม็ก  เขต 1 
12.  นายจักรกฤษ นอยเสนา  ตำแหนง  ส.อบจ. อ.หวยเม็ก  เขต 2 
13.  นางสาวกุหลาบ พิศวงค            ตำแหนง   ส.อบจ.  อ.หวยผ้ึง       
14.  ด.ต.วิรมณศักด์ิ วงศธิเบศร  ตำแหนง  ส.อบจ. อ.นาคู        
15.  นายอุทัย  แกวกลา   ตำแหนง  ส.อบจ. อ.ฆองชัย 
16.  นายดนัย  จีระสมบัติ  ตำแหนง  ส.อบจ. อ.ดอนจาน 
17.  นายธรรมนูญ ไพบูลย   ตำแหนง  ส.อบจ. อ.สามชัย    
18.  นายประหยัด พานิชยดี  ตำแหนง  ส.อบจ. อ.นามน 
19.  นางสุชาดา  แตงประกอบ  ตำแหนง  ส.อบจ. อ.รองคำ  
20.  นายเดชบดินทร พยุงแสนกุล  ตำแหนง  ส.อบจ. อ.ทาคันโท    
21.  นายศรีไพ  วิเศษสอน  ตำแหนง  ส.อบจ. อ.เขาวง    
 
ผูลาประชุม 
1.  นายเสนีย  เอกบุตร   ตำแหนง  ประธานสภา อบจ.กส. 
2.  นายณัฐวัชต  พิมพะนิตย  ตำแหนง  รองประธานสภา อบจ.กส.   
3.  นายสันติ  ภูลายขาว  ตำแหนง  ส.อบจ. อ.ยางตลาด  เขต 1 
4.  นายภูมินทร  ภูมิเขตร   ตำแหนง  ส.อบจ. อ.กุฉินารายณ  เขต 2      
5.  นายอภิสิทธ์ิ   เอกบุตร   ตำแหนง  ส.อบจ. อ.กุฉินารายณ  เขต 3         
6.  นายวิรัตน            ภูตองใจ                      ตำแหนง  ส.อบจ. อ.สมเด็จ  เขต 2 
7.  นายจำลอง  กุลชนะรงค  ตำแหนง ส.อบจ.อ.หนองกุงศรี  เขต 1 
8.  นางสวาท  ประดับการ  ตำแหนง   ส.อบจ. อ. คำมวง      
9.  นายพูนศักด์ิ   โพธ์ิแทน   ตำแหนง  ส.อบจ. อ.สหัสขันธ 
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ผูเขารวมประชุม 
1.  นางเฉลิมขวัญ  หลอตระกูล  ตำแหนง  นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
2.  นางสาววิสาขา ภารประดิษฐ  ตำแหนง  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
3.  นางวิไลพร  นิพัฒน   ตำแหนง  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
4.  นายอุทิศ  พรมสิทธ์ิ  ตำแหนง  ท่ีปรึกษานายก อบจ.กส. 
5.  นายชัย  คูสกุลรัตน  ตำแหนง  เลขานุการนายก อบจ.กส. 
6.  นางสาวสัตบุษย บุญเรือง   ตำแหนง  เลขานุการนายก อบจ.กส. 
7.  นายชุมพล  หลักคำ   ตำแหนง  เลขานุการนายก อบจ.กส. 
8.  นางสุภาพร  เกียรติดำเนินงาม  ตำแหนง  เลขานุการนายก อบจ.กส. 
9.  นายนพกุล  ปญญาแกว  ตำแหนง  รองปลัด อบจ.กส. รกท.ปลัด อบจ.กาฬสินธุ 
10.  นายสุปทม  ทองรัตน   ตำแหนง  รองปลัด อบจ.กส. 
11.  นายสุนันท  โคตะวินนท  ตำแหนง  เลขานุการองคการบริหารสวนจังหวัด 
12.  นางภัลลิกา  ดลรักษ   ตำแหนง  ผูอำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
13.  นางระเบียบ จิตราษฎร  ตำแหนง  ผูอำนวยการกองการเจาหนาท่ี 
14.  นางรัชนี  ภูวิจิตร   ตำแหนง  หัวหนาฝายจัดหาพัสดุ รก.ผอ.กองพัสดุและทรัพยสิน 

15.  นางวนิดา  อำภรณ   ตำแหนง  หัวหนาฝายงบประมาณ รก.ผอ.กองยุทธศาสตรและงบประมาณ 

16.  นางสาวเพชรรินทร พิมพสวัสด์ิ  ตำแหนง  หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 
17.  นางสาวณธษา วงคขวาหูม  ตำแหนง  หัวหนาฝายสถิติการคลัง 
18.  นางนฤมล  ทิพวงค   ตำแหนง  หัวหนาฝายบริหารงานคลัง 
19.  นายสุทธิสม ญาณผาด  ตำแหนง  หัวหนาฝายสาธารณูปโภค 
20.  นายธวัชชัย  สุวรรณรักษ  ตำแหนง หัวหนาฝายสำรวจและออกแบบ 
21.  นายวิโรจน  สาขา   ตำแหนง  หัวหนาฝายกอสรางและซอมบำรุง 
22.  นางสุรัชฎาพร สุขนิตย   ตำแหนง  หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 
23.  นายบุญกวาง เนตรเสนา  ตำแหนง  หัวหนาฝายสงเสริมการทองเท่ียว 
24.  นางสาวนุชนาถ อินทนาศักด์ิ  ตำแหนง  หัวหนาฝายอำนวยการ 
25.  นางสาวอัจฉราพร   วิเชียรชัย  ตำแหนง  หัวหนาฝายวิจัยและประเมินผล 
26.  นางนงนุช  ภูชางทอง  ตำแหนง  หัวหนาฝายทะเบียนพัสดุและทรัพยสิน 
27.  นางสุชาดา  อภัยพัฒน  ตำแหนง  หัวหนาฝายสงเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
28.  นางนันทิชา        มองเพชร   ตำแหนง  หัวหนาฝายการประชุม  
29.  นางสาวอุชุกร ปญญามี   ตำแหนง  หัวหนาฝายกิจการสภา 
30.  นายณัฐพงศ   พัฒนสระคู  ตำแหนง  หัวหนาฝายกิจการคณะผูบริหาร 
31.  นางสุวลักษณ ไชยพร   ตำแหนง  หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข 
32.  นางมณีภรณ   ไชยฤทธ์ิ   ตำแหนง  หัวหนาฝายสงเสริมและพัฒนาบุคลากร 
33.  นางสาวชุติมา รักษาพล  ตำแหนง  หัวหนาฝายการเจาหนาท่ี 
34.  นางสาวชวัลนุช     สุดวิไล   ตำแหนง  นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ 
35.  นางรัตติยา  ฆารสมภพ  ตำแหนง  นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ 
36.  นายชูชัย    ฆารอำไพ  ตำแหนง  นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ 
37.  นายณรงวิทย สำราญสม  ตำแหนง  นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ 
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38.  นางวิภาพร   ภูเครือ   ตำแหนง  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
39.  นางอุบลรัตน       ศรีละพัฒน  ตำแหนง  เจาพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 
40.  นางสาวอัจฉรียา อรรถประจง  ตำแหนง  เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
41.  นายพรหมพิชญ เวียงแก   ตำแหนง  ผูชวยนักวิชาการคอมพิวเตอร 
42.  น.ส.ปยนุช  หนูเสน   ตำแหนง  ผูชวยนักจัดการงานท่ัวไป 
43.  น.ส.สัญญาพร       ฉายถนอม  ตำแหนง  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
44.  น.ส.วนิดา   พันโกฏิ   ตำแหนง  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
45.  น.ส.สุชานันท อ่ิมประเสริฐ  ตำแหนง  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
46.  จ.ส.อ. วิชัย  นาชัยฤทธ์ิ  ตำแหนง  เจาพนักงานธุรการชำนาญงาน 
47.  พ.จ.อ.สมหวัง ผางนอย   ตำแหนง  นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 
48.  นายเสนหนิตย วรบุตร   ตำแหนง  ผอ.รพ.สต.นามะเขือ 
49.  นางกอญารัญ พลชิวา   ตำแหนง  ผอ.รพ.สต.หนองแปน 
50.  นายพงศกร  กรโสภา   ตำแหนง  ผอ.รพ.สต.หนองแวงใต 
 
เริ่มประชุม      เวลา  13.30 น.  
 
นายสุนนัท  โคตะวนินท 
เลขานุการสภาฯ ครับทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ ขณะน้ีฝายเลขาไดตรวจนับองคประชุม  
 องคประชุมพรอมนะครับ  ครับเน่ืองจากวันน้ีทานเสนีย เอกบุตร ประธานสภา

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ไดลาประชุมในวันน้ี  โอกาสน้ีผมขอเรียนเชิญ
ทานคงเดช เฉิดสถิตย รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ คนท่ี 
1 ปฏิบัติหนาท่ีประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ไดประจำท่ี
บัลลังกจากน้ันดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไปครับ ขอกราบเรียนเชิญ
ครับ 

 
นายคงเดช เฉิดสถิตย เชิญน่ังครับ เม่ือทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                         
ประธานสภาฯ         มาครบองคประชุมแลว  กระผมขอเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 

กาฬสินธุ  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1  คร้ังท่ี  3 ประจำป  2567  ณ  บัดน้ี   
 

ระเบียบวาระที ่1      เรื่องทีป่ระธานจะแจงใหที่ประชมุทราบ 
1.1 ขอเชิญทานสมาชิกเขารับการฝกอบรมหลักสูตร “การประชุมสภา 

ทองถ่ิน ถาคิดแบบนอกกรอบจะเปนอยางไรมีแนวทางท่ีถูกตองอยางไร สำหรับ
ประธานสภาทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน และนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน”                     
มีจำนวน 10 รุน สมาชิกสภาแจงความประสงคเขารับการอบรมท่ีสำนักงานเลขา
ไดนะครับ รายละเอียดตามเอกสารท่ีสำเนาใหทานสมาชิกสภาแลว 

  1.2 ดวยชมรมโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลสังกัดองคการบริหาร 
สวนจังหวัดกาฬสินธุ โซนเขต อำเภอเมือง จัดอบรม อสม. จาก รพ.สต. 10 แหง                 
ท่ีถายโอนมาสังกัด  ในวันท่ี 13 มีนาคม 2567  เวลา  08.30 น. เปนตน  ณ 
หอประชุมโรงเรียนขม้ินพิทยาสรรพ ตำบลขม้ิน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ  โดย
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มี อสม. รวมอบรมคร้ังน้ี 1,066 คน จึงขอเรียนเชิญทานสมาชิกในเขตพ้ืนท่ีอำเภอ
เมืองกาฬสินธุ หรือพ้ืนท่ีใกลเคียง เขารวมเปนเกียรติในพิธีเปดอบรม 

 
ระเบียบวาระที่  2      เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม  

สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1  คร้ังท่ี  2  ประจำป  2567 
    เม่ือวันท่ี  5  มีนาคม  2567 

และไดนำรายงานการประชุมสภาฯ ท่ีสภายังไมไดรับรองลงไวใน   
 เว็บไซตของ องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  เปนการลวงหนา  
 แลว  เพ่ือใหทานสมาชิกไดมีโอกาสตรวจดูกอนการประชุม  

-  เชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   เชิญครับ 
 
นางเนาวรัตน คูสุลรัตน  เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานนายก ทานรองนายก ทานหัวหนาสวนราชการ  

ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  ดิฉันนางเนาวรัตน คูสกุลรัตน  สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ เขตอำเภอเมือง  คณะกรรมการไดมาประชุม
กันเพ่ือตรวจรายงานการประชุมไดตรวจรายงานการประชุมสภา  สมัยสามัญ   
สมัยท่ี  1  คร้ังท่ี 2 ประจำป  2567  เม่ือวันท่ี  5  มีนาคม 2567  ไดมา
ประชุมเพ่ือตรวจรายงานการประชุม  เม่ือวันท่ี  11  มีนาคม 2567  และได
จัดเตรียมไวใหทานสมาชิกไดมีเวลาตรวจรายงานการประชุมดังกลาว  กอนท่ีจะมี
การประชุมสภาในวันน้ี เพ่ือใหสภารับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีผานมา ทาน
สมาชิกสภาคงไดตรวจดูแลวสวนการแกไขถอยคำในรายงานการประชุมกระทำได
โดยมติของท่ีประชุม ขอบคุณคะ 

 
นายคงเดช เฉิดสถติย  มีสมาชิกทานใดจะแกไขถอยคำรายงานประชุมสภา   
ประธานสภาฯ   สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1  คร้ังท่ี  2  ประจำป  2567 
    เม่ือวันท่ี  5  มีนาคม  2567 

มีสมาชิกทานใดจะแกไขถอยคำรายงานประชุมสภา หรือไมครับ 
    ถาไมมนีะครับ ถือวาที่ประชุมใหการรับรองรายงานการประชมุสภา  

สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1  คร้ังท่ี  2  ประจำป  2567 
    เม่ือวันท่ี  5  มีนาคม  2567 
 
ระเบียบวาระที ่3  รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพฒันาองคการบริหารสวน    
                            จังหวัดกาฬสินธุ  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2566 

-  นายกองคการบริหารสวนจังหวดักาฬสินธุ  ผูเสนอ 
-  เชิญทานนายกครับ 
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นางเฉลิมขวัญ หลอตระกูล 
นายก อบจ.กาฬสินธุ เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ และสมาชิกสภา

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ทุกทาน 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2558  และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ.  2561 
ขอ 29 (3) ไดกำหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน
ตองรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถ่ินตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และ
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแต
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไม
นอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหน่ึงคร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

ท้ังน้ี คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหาร 
สวนจังหวัดกาฬสินธุ ไดนำผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนจังหวัดประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เสนอตอนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ และไดประกาศผลการติดตามเรียบรอยแลว เม่ือวันท่ี 
22 ธันวาคม 2566 
 เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย จึงขอนำเรียนผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ (พ.ศ. 
2566-2570) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตอสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดกาฬสินธุเพ่ือทราบดังน้ี 
 องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ไดบรรจุโครงการไวในแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ป 2566 รวม 6 ยุทธศาสตร จำนวน 1,776 
โครงการ งบประมาณท้ังส้ิน 4,407,968,287.- บาท    สามารถนำไป
ดำเนินการได  จำนวน 428 โครงการ คิดเปนรอยละ 24.09 งบประมาณ 
402,376,844.- บาท   แยกตามยุทธศาสตร ไดดังน้ี 

1) ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ จำนวนโครงการท่ีได
อนุมัติงบประมาณ 13 โครงการ ดำเนินการจริง 9 โครงการ คิดเปนรอยละ 0.50 
ของโครงการท้ังหมดในแผนพัฒนาทองถ่ิน 

2) ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเท่ียว จำนวนโครงการท่ี
ไดอนุมัติงบประมาณ 30 โครงการ ดำเนินการจริง 27 โครงการ คิดเปนรอยละ 
1.52 ของโครงการท้ังหมดในแผนพัฒนาทองถ่ิน 

3) ยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน
จำนวนโครงการท่ีไดอนุมัติงบประมาณ 12 โครงการ ดำเนินการจริง 6 โครงการ 
คิดเปนรอยละ 0.34 ของโครงการท้ังหมดในแผนพัฒนาทองถ่ิน 

4)  ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาทองถ่ิน จำนวนโครงการท่ีไดอนุมัติ
งบประมาณ 41 โครงการ ดำเนินการจริง 31 โครงการ คิดเปนรอยละ 1.75 ของ
โครงการ ท้ังหมดในแผนพัฒนาทองถ่ิน 
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5)  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและส่ิงแวดลอม จำนวน 
โครงการท่ีไดอนุมัติงบประมาณ 340 โครงการ ดำเนินการจริง 330 โครงการ คิด
เปนรอยละ 18.58 ของโครงการท้ังหมดในแผนพัฒนาทองถ่ิน 

6)  ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใตการบริหารงาน
กิจการบานเมืองท่ีดีจำนวนโครงการท่ีไดอนุมัติงบประมาณ 30 โครงการ 
ดำเนินการจริง 25 โครงการ คิดเปนรอยละ 1.40 ของโครงการท้ังหมดใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน 

 
สรุปผลการวิเคราะหความพึงพอใจในภาพรวม 

จากการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอผลการดำเนินงานของ
องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ในภาพรวม จำนวน 560 คน โดยการทอด
แบบประเมินสุมตัวอยางแบบบังเอิญ พบวาประชาชนมีความพึงพอใจอยูในระดับ
มาก (x = 4.46)  โดยหากเรียงลำดับจากมากไปหานอยพบวาผูตอบแบบประเมิน
สวนใหญ มีความพึงพอใจในเรื่องหัวขอผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสูการ
แกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน ( x = 4.66) รองลงมาคือหัวขอการ
ดำเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด (x = 4.63) มีการเปดโอกาสให
ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ( x = 4.57) และหัวขอ
ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ( x = 4.53) โดยขอ
ท่ีมีคาเฉล่ียต่ำสุดคือหัวขอการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของ
ประชาชน ( x = 4.28) 
ขอเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 

ขอสังเกต 
1) มีการบรรจุโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ินเปนจำนวนมาก ไมสามารถ

ดำเนินการตามแผนท่ีต้ังไวไดท้ังหมด โดยสามารถนำโครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนา
ทองถ่ินไปดำเนินการไดเพียงรอยละ 24.09 เน่ืองจากงบประมาณมีไมเพียงพอตอ
การดำเนินการ 

2) องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  ใหความสำคัญกับการดำเนินการ
ทุกยุทธศาสตร  แตปจจุบันดานโครงสรางพ้ืนฐานยังเปนปจจัยหลัก จึงไดรับการ
พิจารณาดำเนินการมากกวาดานอ่ืน  ๆ 

3) โครงการดานโครงสรางพ้ืนฐานพบวา บางแหงเกิดการชำรุดเสียหาย
เน่ืองจากภัยธรรมชาติ ปายแสดงสัญลักษณของโครงการมีการสูญหายโดยไมทราบ
สาเหตุ ท้ังน้ีไดประสานกับสวนงานท่ีรับผิดชอบ เชน กองชาง กองพัสดุและ
ทรัพยสิน ใหดำเนินการในสวนท่ีเก่ียวของเพ่ือแกไขปญหาดังกลาว 

4) การดำเนินโครงการบางโครงการ ดำเนินการเม่ือใกลส้ินปงบประมาณ
สงผลใหการดำเนินงานไมแลวเสร็จภายในปงบประมาณ และตองกันเงินเพ่ือนำไป
ดำเนินการในปงบประมาณถัดไป 

ขอเสนอแนะ 
1) ควรพิจารณาบรรจุโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหมีสัดสวนท่ีสมดุล

กับงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร เพ่ือใหการดำเนินงานเปนไปตามเปาหมายท่ีต้ังไว 
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2) สวนราชการผูรับผิดชอบโครงการควรดำเนินการใหเปนไปตามกรอบ
ของระยะเวลาท่ีกำหนดไว ในแผนการดำเนินงาน เพ่ือไมใหการเบิกจาย
งบประมาณกระจุกตัวอยูในไตรมาสท่ี 4 และควรดำเนินโครงการในหวงเวลาท่ี
เหมาะสมของแตละโครงการ 

3) หนวยงานท่ีเก่ียวของตองแจงผลการแกไขความชำรุดเสียหายหรือ
ความคืบหนาในการแกไขปญหาของโครงการดานโครงสรางพ้ืนฐานใหผูบริหารและ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลทราบ 

4) ควรมีการจัดทำ KPI  ของโครงการใหชัดเจนถูกตองตามหลักวิชาการ
เพ่ือใหการวัดผลมีความเท่ียงตรง และสามารถสะทอนผลการดำเนินโครงการได 
ตรงกับวัตถุประสงคของโครงการน้ัน 

การติดตามและประเมินผลในภารกิจขององคการบริหารสวนจังหวัด
กาฬสินธุ ซ่ึงเกิดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 -
2570)  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 คร้ังน้ี เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล มี
ความถูกตองตามหลักการบริหารเชิงพ้ืนท่ี บริบท และเปนไปตามหลักการกำกับ
การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
เน่ืองจากการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ไดดำเนินการสอดคลอง
กับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561- 2580 ) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13 นโยบายรัฐบาลและแผนพัฒนาจังหวัด โดยมุงเนนเพ่ือ
ขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศไปสูความม่ันคง ม่ังค่ัง และย่ังยืน ตามวิสัยทัศน
ประเทศไทยและไดดำเนินการตามยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวน
จังหวัดกาฬสินธุ ท้ัง 6 ยุทธศาสตร ถึงแมวาการดำเนินการตามยุทธศาสตรท่ี 
1,2,3,4 และ 6 จะมีสัดสวนท่ีนอยมาก เม่ือเทียบกับยุทธศาสตรท่ี 5 เน่ืองจาก
งบประมาณไมเพียงพอและบรรจุโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ินมากเกินไป จึงเปน
ขอควรคำนึงในการพิจารณาดำเนินการในปตอไป 

ดังน้ัน จึงเปนความทาทายอยางย่ิงขององคการบริหารสวนจังหวัด
กาฬสินธุ ท่ีจะตองดำเนินการแกไขปญหา อุปสรรค และขอจำกัดดังกลาว เพ่ือให
เกิดผลเปนรูปธรรมในการพัฒนาทองถ่ินในอนาคต ตามวิสัยทัศนขององคการ
บริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุท่ีวา “กาฬสินธุเมืองนาอยู เคียงคูวัฒนธรรม มากล้ำ
ภูมิปญญา เพ่ิมมูลคาเกษตรปลอดภัย ทองเท่ียววิถีใหมอยางย่ังยืน” 

 
นายคงเดช เฉิดสถติย    
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายหรือไม เชิญครับ 
    เชิญทานอุทัย แกวกลา ครับ 
 
นายอุทัย  แกวกลา  กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ผมอุทัย แกวกลา 

จากฆองชัย ครับทานประธานครับ ผมคิดวาส่ิงท่ีทานนายกไดนำเรียนตอสภาใน
รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำป พ.ศ. 2566 ผมคิดวาถาดู
จากรายละเอียดแลว ผลการประเมินจากคลาย  ๆกับป 65 ทานประธาน
เหมือนกัน แตส่ิงท่ีอยากจะนำเรียนเพ่ิมเติม ถาตอกย้ำก็คือวา ทำอยางไรเราถึงจะ
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นำเราขอสังเกตคณะกรรมการประเมินกับขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนเพ่ือไป
ปรับปรุงแกไขในปตอไป ยกตัวอยางครับ ประเด็นท่ี 1 เร่ืองท่ีซ้ำ  ๆก็คือวาปท่ีแลว
ก็คลายกันก็คือขอสังเกตท่ี 1 ก็คือวาการบรรจุโครงการในแผน เราบรรจุ
คอนขางมาก แตเราสามารถดำเนินการไดตามแผนท่ี 4.09 เปอรเซ็นต ก็ถือวาไม
ตางจากปท่ีแลว ขอสังเกต ขอท่ี 2 ก็คือ องคการบริหารสวนจังหวัดมุงเนนไป
โครงสรางพ้ืนฐานเปนหลักก็เปนไปตามทุกปท่ีผานมา ในประเด็นท่ี 3 ก็คือ การ
ชำรุดเสียหายของถนนหนทาง ก็เปนเร่ืองธรรมดา ปกติ เร่ืองท่ี 4 ก็คือ โครงการ
ดำเนินการภายในส้ินป งบประมาณซ่ึงจะขออนุญาตกันเงินเพ่ือเบิกเงินทุกป ผมขอ
อนุญาตเพ่ือใหเปนขอสังเกตนิดหน่ึง วา ผมมองวานาจะตรงกับส่ิงท่ีเกิดข้ึนตรงกับ
ปรากฎการณท่ีเกิดข้ึนจริง  ๆนะครับ ในสวนขอท่ี 4 ผมคิดวาปน้ีทานนายก
องคการบริหารสวนจังหวัดพยายามท่ีจะทำใหงบประมาณไมเลยปงบประมาณ ซ่ึง
จะเห็นปน้ีเปนปแรกของเรา หลังจากป 66 ส้ิน ปกติเราก็จะยืมเงินจากสะสมมา
จายเปนคาเงินเดือนแลวคาใชจายท่ีเปนคาใชจายประจำในชวงเดือนตุลาคม 
พฤศจิกายน ทุกปเราไดนำเงินตรงน้ีผม พอเงินเขามาปบเราก็จะใชหน้ีตัวเองแตปน้ี
เขาใจวาเราไดเร่ิมโครงการต้ังแตตน  ๆปเน่ืองจากวาเรายังไมคืนเงินตัวเองก็ถือวา
เปนแนวทางหน่ึงท่ีถือวาทำใหงบประมาณเหลือนอยในการบริหารจัดการนะครับ 
ในสวนขอเสนอแนะนะครับ ผมคิดวาขอเสนอแนะขอท่ี 1 ก็คือวา เสนอแนะวา
นาจะมีสัดสวนการทำแผนลดลงเพ่ือท่ีจะใหเปอรเซ็นตในการนำแผนไปใช เพ่ิมข้ึน
เร่ืองน้ีก็คงคณะกรรมการแผนกับคณะกรรมการประสานแผน จากอำเภอตาง  ๆก็
คงปรับ บางทีเราอาจจะไมใชวิธียกจากป 67 เปนป 68 น้ีเปนสวนหน่ึงผมคิดวา
เรานาจะปรับในสวนน้ีดวย อาจจะไมยกไปท้ังพวง แตเราอาจจะคัดเลือกผมคิดวา
สามารถทำไดจริง  ๆท่ีเปนประโยชนกับพ่ีนองประชาชนหรือเปนส่ิงท่ีพ่ีนอง
ตองการในประเด็นท่ี 3 นะครับ ผมคิดวาในขอเสนอแนะการแจงผลผมคิดวาเราก็
พยายามแจงผลอยูบังเอิญวาท่ัว  ๆไปผูรับจางก็จะพยายามในการไปทำเพ่ือจะขอ
เปดงบประมาณประกันสัญญาคืนนะครับคิดวานาจะอยากอยูแตคำสะสม
งบประมาณก็เห็นดวยตามท่ีเปนขอเสนอก็คือวาเรามุงเนนไปท่ียุทธศาสตรเดียว
เปนหลักก็คือยุทธศาสตรท่ี 5 ก็คือโครงสรางพ้ืนฐานคงตองปรับวาป พ.ศ. 2568 
ทำอยางไรเราถึงจะเอางบประมาณท้ังหมด อบจ. จัดใหอยูในโครงสรางพ้ืนฐาน
เฉล่ียไปในยุทธศาสตรอ่ืน  ๆท้ัง 6 ยุทธศาสตร ผมเขาใจวาการกำหนดท้ัง 6 
ยุทธศาสตร น้ีราชการจะไปเก่ียวของกับ 6 ยุทธศาสตร ท้ัง อบจ. จะแยกกันดังน้ัน
เพ่ือจะใหพ่ีนองประชาชนไดรับมาตรฐานวา อบจ. ไมไดมุงเนนไปท่ียุทธศาสตรท่ี 5 
เปนหลัก เราอาจจะตองกำหนดวา อยางนอย 2-3 เปอรเซ็นตอยู ทุกสัดสวนของ
ยุทธศาสตร ก็นาจะเปนการกระจายของงบประมาณ นะครับก็คงเปนส่ิงท่ีทาน
นายกไดอานแลวก็ทานนายกเห็นอยูแลวทำอยางไรจะปรับผลจากการประเมินและ
ติดตามไปใชกับป 68 ไดมากกวาน้ีก็เปนเร่ืองท่ีไมงายแตผมคิดวาเปนเร่ืองท่ีเรา
จะตองชวยกันใหมันกระจายงบประมาณไป 6 ยุทธศาสตร ของ อบจ.กาฬสินธุ 
ครับทานประธานครับ ประมาณน้ีครับทานประธานครับ  
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นายคงเดช เฉิดสถิตย    
ประธานสภาฯ   ขอบคุณทานอุทัยนะครับ มีสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายอีกหรือไมครับ ทาน 

ใดประสงคจะอภิปรายหรือไมครับ ถาไมมีนะครับ ทานนายกก็จะเอาคำแนะนำจาก
ทานสมาชิกเพ่ือท่ีจะไปแกไขแลวก็ปรับปรุง ใหแผนไดมีการพัฒนาในพ้ืนท่ีจังหวัด
กาฬสินธุ ดีย่ิง  ๆข้ึนไปนะครับ เขาสูระเบียบวาระท่ี 4 นะครับ  

 
ระเบียบวาระที ่4  ญัตติ 

เรื่อง  ขออนุมัติการใชจายเงินบำรุงหนวยบริการสาธารณสุขในสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายการที่ดิน          
และสิ่งกอสราง จำนวน 5 รายการ รวมเปนเงินทั้งสิ้น 688,700.-  บาท 
-  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  ผูเสนอ 

    เชิญทานนายกครับ 
 
นางเฉลิมขวัญ หลอตระกูล 
นายก อบจ.กาฬสินธุ เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ และสมาชิกสภา

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ทุกทาน 
    ตามท่ีระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหนวย 

บริการสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 ขอ 
6(5) วรรคสาม กำหนดวา “การใชจายเงินบำรุง คาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง
ของโรงพยาบาลและหนวยบริการสาธารณสุข ใหเสนอผูบริหารทองถ่ินใหความ
เห็นชอบแลวใหสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินอนุมัติ” น้ัน 

ในการน้ี  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดกาฬสินธุ จำนวน 4 แหง มีความประสงคขอใชจายเงินบำรุงหนวยบริการ
สาธารณสุข ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 ในรายการคาท่ีดินและส่ิงกอสราง จำนวน 5 รายการ เปนเงินท้ังส้ิน 
688,700 บาท (หกแสนแปดหม่ืนแปดพันเจ็ดรอยบาทถวน) รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารแนบทาย โดยใชจายงบประมาณจากเงินบำรุงของหนวยบริการ
สาธารณสุขของแตละแหง 

เพ่ือใหการใชจายเงินบำรุงของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลเปนไป
โดยชอบดวยระเบียบของกระทรวงมหาดไทยดังกลาว จึงไดเสนอ ญัตติตอสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดพิจารณาอนุมัติตอไป 

 
นายคงเดช เฉิดสถิตย    
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายหรือไม เชิญครับ 
    ถาไมมีนะครับ ผมจะขอมติท่ีประชุม  เชิญทานเลขาฯ ตรวจนับองคประชุม 
 
นายสุนันท โคตะวินนท  ทานประธานท่ีเคารพครับ ขณะน้ีมีทานสมาชิกอยูในท่ีประชุม รวมทานประธาน
เลขานุการสภาฯ       ดวยนะครับ 20 ทานครับ ครบองคประชุมครับ  
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นายคงเดช เฉิดสถิตย    
ประธานสภาฯ   - มีสมาชิกทานใดเห็นควรอนุมัติตามญัตติที่ทานนายกเสนอ โปรดยกมือข้ึนครับ 

  -  19 เสยีง 
  - มีสมาชิกทานใดไมเห็นควรอนุมัติตามญตัติทีท่านนายกเสนอโปรดยกมือขึ้นครับ 
  -  ไมมีนะครับ  

-  งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง นะครับ 

    -  ถือวาสภาองคการบริหารสวนจังหวดักาฬสินธุ  มีมติอนุมัติตามญตัติ                  
       ทีท่านนายกเสนอ นะครับ 

 
ระเบียบวาระที ่5  ญัตติ 

เรื่อง  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2567  โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม                
จำนวน 11 รายการ รวมเปนเงินทั้งสิ้น  5,469,000  บาท 
-  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  ผูเสนอ 

    -  เชิญทานนายกครับ 
 
นางเฉลิมขวัญ หลอตระกูล 
นายก อบจ.กาฬสินธุ เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ และสมาชิกสภา

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ทุกทาน 
ตามท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  ไดออกขอบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปแลวน้ัน 
บัดน้ี องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ มีความจำเปนท่ีจะตองขอ

อนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ดังน้ี 
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 โอนไปต้ังจายเปนรายการใหม กองชาง จำนวน 
11 รายการ รวมเปนเงินท้ังส้ิน 5,469,000  บาท (หาลานส่ีแสนหกหม่ืนเกาพัน
บาทถวน) รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2563 ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบ
ลงทุนโดยการโอนเพ่ิมโอนลด ท่ีทำให ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอน
ไปต้ังจายเปนรายการใหมใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

เพ่ือใหการโอนงบประมาณรายจายดังกลาว เปนไปโดยถูกตองตาม
ระเบียบของทางราชการจึงไดเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายมา
เพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดพิจารณาอนุมัติตอไป 
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นายคงเดช เฉิดสถิตย    
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายหรือไม เชิญครับ 
    ถาไมมีนะครับ ผมจะขอมติท่ีประชุม  เชิญทานเลขาฯ ตรวจนับองคประชุม 
 
นายสุนันท โคตะวินนท  ทานประธานท่ีเคารพครับ ขณะน้ีมีทานสมาชิกอยูในท่ีประชุมท้ังหมด รวมทาน
เลขานุการสภาฯ       ดวยนะครับ 21 ทานครับ ครบองคประชุมครับ  
 
นายคงเดช เฉิดสถิตย    
ประธานสภาฯ   - มีสมาชิกทานใดเห็นควรอนุมัติตามญัตติที่ทานนายกเสนอ โปรดยกมือข้ึนครับ 

  -  20 เสยีง 
  -  มีสมาชิกทานใดไมเห็นควรอนุมัติตามญตัติทีท่านนายกเสนอโปรดยกมือขึ้นครับ 
  -  ไมมีนะครับ  

-  งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง นะครับ 

    -  ถือวาสภาองคการบริหารสวนจังหวดักาฬสินธุ  มีมติอนุมัติตามญตัติ                  
       ทีท่านนายกเสนอ นะครับ 
 
ระเบียบวาระที ่ 6    เรื่องอืน่ ๆ  

มีสมาชิกสภาทานใดมีเร่ืองอ่ืน  ๆจะอภิปรายไหมครับเชิญครับ 
    เชิญทานเกรียงศักด์ิ ครับ 
 
นายเกรียงศักดิ์ พันโกฏิ  ทานประธานสภาท่ีเคารพครับ ผมเกรียงศักด์ิ พันโกฏิ สมาชิกสภาองคการบริหาร 

สวนจังหวัดเขตอำเภอเมืองครับ ทานประธานครับ กอนอ่ืนผมก็ตองประทวงทาน
ประธานกอนอันดับแรก เพราะวาในสภาผูแทนราษฎร ทานรองประธานสภาคนท่ี 
1 ไดถูกตำหนิมาแลว โดยคำวาแตงกายไมเรียบรอย แตงกายเหมือนทานน้ีละ ใส
เส้ือแบบเดียวกัน ผมไมทราบวาจะไปอยูพรรคเดียวกันหรือไม ทานประธานครับส่ิง
ท่ีผมไดเห็นชอบเห็นดวยไปแลวน้ัน ก็ดวยเหตุดวยผล แตวาน่ังฟงดวยความ
เรียบรอย ก็เห็นดวย ถึงแมวาระ เวลาของสมาชิกสภาแหงน้ีจะยังเหลือไมครบปก็
ตามแตวาดวยความจำเปนแหงการใชงบประมาณในการพัฒนา ของพ่ีนอง
ประชาชนของเรา ในพ้ืนท่ีจังหวัดกาฬสินธุ เขาใจไดวางบประมาณ ป 2567 ยังไม
ผานสภาผูแทนราษฎรดวยซ้ำ แตเราก็มีความจำเปนท่ีตองทำรางขอบัญญัติป พ.ศ. 
2568 เพราะวาองคการบริหารสวนจังหวัดเปนนิติบุคคล ทุกคนตองมีความพรอม
ในการท่ีจะทำงบประมาณตรงน้ัน ผมก็เลยอยากกราบเรียนทานประธานไปถึงทาน
ผูบริหารวาไดโปรดทำการรีบเรงในการทำรางขอบัญญัติปงบประมาณ พ.ศ. 2568 
ไวดวย ดวยเหตุท่ีวาถาเกิดจำเปนท่ีเพ่ือนสมาชิกหมดวาระไปแลวเราตองมารอแต
ประชาชนมารอไมไดเฉพาะภัยแลงหรือวาส่ิงท่ีจะเกิดเหตุเภทภัยในภายภาคหนาวา
อะไรจะเกิดข้ึนเราก็ไมทราบอยางนอย  ๆเพ่ือใหเศรษฐกิจประชาชนสามารถไปตอ
ไดนะครับมีความคลองตัวในการทำงานพ่ีนองประชาชนอยูไดก็อยูไดนะครับทาน
ประธานครับโอกาสน้ีก็ถือโอกาสขอบคุณทานประธานดวยนะครับ ทานโปรด
พิจารณาดวยนะครับ ถาทานสมาชิกเปนผูต้ังขอสอบถาม มีคำสอบถาม ทานได
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โปรดใหผูบริหารไดตอบดวยนะครับ ไมใชวาใหทานสมาชิกสภาไดพูดฝายเดียว 
ครับทานประธานขอบคุณครับ 

 
นายคงเดช เฉิดสถิตย    
ประธานสภาฯ   ขอบคุณทานเกรียงศักด์ิ พันโกฏิ ทานก็คงเปนหวงเปนใยทุกทาน ท้ังพ่ีนอง 

ประชาชนและก็ทานสมาชิกสภา โดยเฉพาะอยางย่ิงแลว ประธานสภาท่ีทำหนาท่ี
ในตรงน้ี ท่ีทานไดทักทวงข้ึนมาผมก็คงจะนำไปปรับปรุงและก็แกไข ในโอกาสตอไป
ครับ ขอบคุณครับ เชิญทานปราการ อุตสาหครับ เชิญครับ 

 
 
ประธานสภาฯ   ขอบคุณทานเกรียงศักด์ิ  พันโกฏินะครับ  ท่ีทานก็คงจะเปน  
(นายคงเดช  เฉิดสถิตย)  หวงเปนใยทุกทานนะครับ  ท้ังพ่ีนองประชาชนแลวก็ทาน 

สมาชิกสภานะครับโดยเฉพาะอยางย่ิงแลวประธานสภาท่ีทำหนาท่ีในวันน้ีท่ีทานได
ทักทวงข้ึนมานะครับผมก็คงจะนำไปปรับปรุงและแกไขในโอกาสตอไปครับขอบคุณ
ทานมากครับ  เชิญทานปราการ  อุตสาห  ครับเชิญครับ  

 
นายปราการ  อุตสาห  ทานประธานท่ีเคารพ  ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ   

ทานคณะผูบริหารขาราชการทุกภาคสวน  ผมประการ  อุตสาห  จากหวยเม็ก  
ทานประธานท่ีเคารพครับในวาระอ่ืน ๆก็ไดเตรียมความเดือดรอนของพ่ีนองมา 3 
เร่ือง  แลวก็เปนเร่ืองบุญอีกหน่ึงเร่ือง  น้ันเร่ืองบุญขอกอนก็แลวกันทานประธานท่ี
เคารพเร่ืองท่ีเราจะจัดบุญใหญรับทานหลวงตาบุญช่ืน ปญญาวุฑโฒ  ทานไดมี
ความเมตตาท่ีจะเดินทางมาวันท่ี 15 ตอนเย็น  วันศุกรท่ี 15 ตอนเย็นนะครับ  ใน
สวนน้ีตองกราบเรียนตอทานประธานสภาผานไปยังคณะผูบริหารดวยความเคารพ
วาเม่ือวานผมมาท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดก็ไดเขาประชุมกับทานผูอำนวยการ
กองการศึกษาพูดถึงรายละเอียดเรียบรอยแลวข้ันตอนในการจัดสถานท่ี  ข้ันตอน
พิธีการ  ข้ันตอนท่ีจะดำเนินการตาง ๆนะครับ  ต้ังแตเย็นวันท่ี 15 จนถึงเชาวันท่ี 
16 วันเสารท่ี 16 นะครับ  ก็คุยในสวนของผมนะครับก็รับมา 4 เร่ืองนะครับก็คง
จะไมจำเปนท่ีจะอธิปรายในสภาแหงน้ีไดรับทราบเพียงแตแจงวาในการจัดการท่ีเรา
จะทำบุญนะครับ  หลายปดีดักแลวทานประธานผมก็อยูมาจากสภาแหงน้ีต้ังแตป 
2544 วันท่ี 14 มีนาคมป 44 ก็เพ่ิงจะมีวันท่ี 15 นะครับท่ีจะเปนบุญใหญก็ถือ
วาเปนบุญเปนบารมีของทานนายกคณะผูบริหารและก็สมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุก
ทาน  และก็ขาราชการทุกภาคสวนขององคการบริหารสวนจังหวัดก็อยาลืมมาเอา
บุญก็แลวกันนะครับ  เออบุญบุญน้ีบมีไผปนแจกมันเลยแยกบไดคือไมผากลาง นะ
ทานประธานท่ีเคารพครับ  ผูใดทำผูน้ันไดเดอนะครับ  ก็ขอเชิญทุกคนนะครับทาน
ประธานครับ  อันท่ี 2 ครับทานประธานเร่ืองความเดือดรอนเร่ืองการเจาะบอ
บาดาลสจ.ของพวกเราน่ีก็มีอยู 2 บอเราก็จำหนายไปตามท่ีสองบอ แตเม่ือวานแลว
ก็เม่ือเชาผูใหญบานบานหัวสนามหมูท่ี 1 เขาเดือดรอน 
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ประธานสภาฯ   ทานเกรียงศักด์ิครับทานประทวงเร่ืองอะไรครับเชิญครับ   
(นายคงเดช  เฉิดสถิตย)      
 
นายเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ    เรียนทานประธานครับ  ผมเกรียงศักด์ิ  พันโกฏิ  ครับ   

ผมประทวงผูท่ีกำลังอภิปรายครับแตวามีแคขอเสนอแนะหรือวา
ปญหาเดือดรอนของพ่ีนองประชาชนทานประธานครับ 

 
นายปราการ  อุตสาห    ครับทานประธานครับ  ของคณะผูบริหารนะครับ 

ไดจัดสรรไปนะครับ  อันน้ีพอมาใหมน้ีก็ตองขอตอทานนายกนะ
ครับชาวบานเขาบอบาดาลท่ีอยูในหมูบานหมูท่ี 1 มันเจาะมาก
วา 20 ปแลวน้ำไมมีใชบริโภคในการในการบริโภคในการใชสอย
ไมมีนะครับหนังสือเรงดวนก็ตีตราประทับดวนมากก็อยูท่ีน่ีนะ
ครับ  บอท่ีสองเปนของบานหัวดงท่ีผมไดย่ืนใหทานรองนายก
ทานวิสาขา  ภารประดิษฐ  เม่ือวานนะคะก็คงจะตองขอทาน
นายกนะครับ  ในสวนสุดทายแลวครับเร่ืองการศึกษาดูงานทาน
ประธานท่ีเราไดต้ังใจคุยกันไววาในเขตเศรษฐกิจพิเศษเราจะไปดู
ท่ีหนองคายบึงกาฬนะครับวาเขตเศรษฐกิจพิเศษเขาจัดการยังไง
บางเผ่ือจะไดมาดูของพวกเราดวยนะครับก็เลยอยากจะนำเสนอ
ตอสภาแหงน้ีวาถาหากวาเราปดสภาไปแลวนะครับพอถึงเดือน
กรกฎาคมก็เขาเขตควบคุมสจ.ก็หมดวาระเน่ียเหลืออีก 8 เดือน
ทานประธานก็ไมรูวาใครจะไดเขามาบางอันน้ีมันเปนสัจธรรมนะ
ครับเลือกต้ังฉะน้ันก็มาก็ไดเขามาทานประธานมันเปนเร่ืองจริง
นะครับฉะน้ันผมก็เลยอยากจะนำเสนอตอทานประธานสภา
เพ่ือใหสมาชิกไดอภิปรายไดเห็นดวยนะครับวาเราควรท่ีจะไปใน
ฤดูท่ีเปดประชุมอยูน่ันก็คือวันท่ี 27-28-29 มีนาคมน้ีครับทาน
ประธานครับขอบคุณครับ   

  
ประธานสภาฯ   ขอบคุณทานปราการนะครับ  ก็คงจะเปนเร่ืองดีนะครับท่ี  
(นายคงเดช  เฉิดสถิตย)    อบจ.เราจะไดรวมทำบุญกับทานหลวงตาบุญช่ืนนะครับ 

หลาย ๆทานก็บางคร้ังดวยภารกิจภารงานก็ไมคอยมีโอกาสได
ทำบุญขอบคุณครับวันน้ันก็คงจะใหทุกทานไดรวมทำบุญรวมกัน
นะครับ  มีสมาชิกทานใดมีความประสงคท่ีจะอภิปรายอีกหรือไม
ครับ  เชิญทานประสิทธ์ิ  อาจบรรจงครับเชิญครับ 

 
นายประสิทธิ์  อาจบรรจง   เรียนทานประธานท่ีเคารพ  ทานนายก  ทานผูบริหาร   

ทานหัวหนาฝายหัวหนาสวน  ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
ทุกทานดวยความเคารพอยางสูงครับ ผมประสิทธ์ิ อาจบรรจง  
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  เขตอำเภอ
กมลาไสย  อยากจะขอกราบเรียนไปยังผูบริหารผานทางทานสภา
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ในเร่ืองความเดือดรอนของพ่ีนองประชาชนโดยเฉพาะตำบลเจา
ทานะครับ  สวนมากก็ท้ังน้ำทวมเวลาทวมเวลาแลงก็แลง  ปน้ี
แลงต้ังแตตนปนะครับกับตำบลธัญญาซ่ึงมีปญหาเร่ืองบอน้ำ
บาดาลซ่ึงขณะน้ีขาดแคลนน้ำกินน้ำบริโภคน้ำด่ืมน้ำใชนะครับ
ขาดแคลนมากเลยครับตองขอรถทางเทศบาลบางตองขอรถทาง
หนวยงานอ่ืนท่ีขอน้ำประปานะครับไปเผ่ือแจกจายใหกับบริการ
ประชาชน ทีน้ีเร่ืองบอบาดาลเราไดประกาศไปแลววาเราเจาะบอ
บาดาลใหหมูบานละสองบอนะครับ  แตไมใชโควตานะครับเปนท่ี
ผูบริหารไดใหกับพ่ีนองในการแกไขปญหาเดือดรอนแตทีน้ีทาง
ตำบลเจาทากับตำบลธัญญาขาดมากเลยครับเด๋ียวน้ีขาดอยู
ประมาณ 5-6 รายท่ีไมมีน้ำด่ืมน้ำใชนะครับจึงอยากจะขอความ
กรุณาทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดไดพิจารณาอีกคร้ัง
หน่ึงวาเราจะแกไขปญหาใหกับประชาชนอยางไรบางเพ่ือท่ีจะให
ประชาชนน้ันไดมีความสุขอยางท่ีเราไดต้ังใจใหกับพ่ีนอง
ประชาชนในการรับใชนะครับจึงขอผานไปยังทานประธานสภาให
ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดทานผูบริหารและพิจารณา
เร่ืองน้ีดวยครับกราบขอบคุณครับ 

  
ประธานสภาฯ   ขอบคุณทานประสิทธ์ินะครับท่ีเปนหวงเปนใยพ่ีนอง 
(นายคงเดช  เฉิดสถิตย)    ประชาชนนะครับ  ดวยปญหาภัยแลงของทุกวันน้ีมันก็หนัก 

หนวงนะครับทุกอำเภอนะครับก็คงจะใหทานนายกก็จะไดใหตอบ
หรือวาอธิบายใหกับสมาชิกทุกทานในคราวเดียวนะครับมีสมาชิก
ทานใดประสงคท่ีจะอธิบายอีกหรือไมครับเชิญทาน 
วิรมณศักด์ิ  วงศธิเบศรครับเชิญครับ   

 
ด.ต.วิรมณศักดิ์  วงศธิเบศร   ทานประธานท่ีเคารพ  ทานนายก  ทานรองนายก   

ทานหัวหนาสวนทานหัวหนาฝายครับ  สมาชิกผูทรงเกียรติ  ผมวิ
รมณศักด์ิ  วงศธิเบศร  จากนาคูครับ  คือเร่ืองครับเม่ือเชาน้ีไดไป
รวมเปดโครงการสัมมนาท่ีหอประชุม 80 พรรษาครับทานนายก
นะครับทานนายกไดพูดถึงประเด็นหน่ึงวาขออนุญาตเอยนาม
ทานนะครับวาโรงเรียนเราสังกัด 12 โรงเรียน  ก็ตองแขงขันกับ
โรงเรียนนอกสังกัดผมวาไมตองมาแขงขันเขาหรอกครับเราจะทำ
ยังไงใหมันจุดเดนท่ีมีประชาชนเห็นแลวอยากจะมารวมเรียนกับ
เรา  ผมไปดูหลายๆท่ีหลายตางจังหวัดแตโรงเรียนท่ีใกลๆอำเภอ
นาคูของผมในโรงเรียนอะไรนะเขาจางคนมาทาแปงจางคนมา
เด็กป.1 ใหม  ๆใหทอง ABCD  ข้ึนรถทาแปง ก-ฮ พอแมมารับวัน
แรกมาวันเดียวทองกอไกไดเขาลูกเขาไกนะ ABCD มีเทคนิคใน
การทำนะจางคนทาแปงข้ึนรถลงรถไปถึงบานน่ีแหละครับท่ีวาเรา
ตองแขงรถเรียนขางนอกไมใชแลวครับทำชัดเจนเลยครับทาน  
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ทานเราเปนอบจ. ท่ีอันดับ 1 ของจังหวัดแลวใหเคร่ืองแบบ
นักเรียนเน่ียเราอาจจะใหมันสวยเห็นปบน้ีโรงเรียนอบจ.นะครับ
แตงชุดสวยอยางน้ีนะครับ  อีกประเด็นหน่ึงทานวิทยากรวาทาน
นายกจะทำหมอลำ  หมอลำทำงายครับทานนายกครับจางคนมา
เขียนกลอนเลยแตงเร่ืองอะไรใหมันเขากับยุคสมัยน้ีนะครับ  จาง
เขียนกลอนเสริมแตงการเตนการรำใหมันเขากันไมใชจะเอาแตใน
โรงเรียนเมือง  โรงเรียนเดียวก็ไดแคเสียงไดโรงเรียนน้ัน 2 คน 3 
คนเขาจะไดรักกันแตมาหัดรำใหเปนเร่ืองเปนราวออกงานแรกก็
แคเทาน้ีออกงานสอง งานสาม งานส่ี มันจะเกงไปเองครับมันจะ
เขาเน้ือทำตามระบบกลอนรำทำถูกแคถูกอะไรหมดตอไปก็เกงไป
เร่ือยนะครับทาน  เราทำใหมันเดนนะครับก็เห็นเผลอ เๆราออกบู
ทออกงานตาง ๆงานกาชาดบางงานตาง ๆขอมาก็ออกไปรำใหเขา
ก็จะเปนหนาเปนตานะครับทานนายกครับเพราะวาผมเห็นดวย
นะครับผมก็ชอบเร่ืองน้ีมากหมอลงหมอลำฟงจนสวางก็ไดน่ีแหละ
ครับความชอบในใจผมก็ดีใจตรงน้ีวานายกชอบหมอลำนะครับก็
หลายๆอยางท่ีนายกเร่ิมทำไมวาจะเปนกุงใหญกุงกามกรามเน่ียก็
ดีคนดูตลอดครับทานนายกครับ  ก็เร่ิมโรงเรียนน่ีวงดุริยางคของ
เราเน่ียของโรงเรียนบัวขาวใหญมากเลยครับเอาใหเปนจังหวัดเลย
จังหวัดกาฬสินธุมีวงดุริยางคท่ีใหญมากท่ีสุดเดนท่ีสุดคือโรงเรียน
บัวขาวก็เปนหนาเปนตาของอบจ.ครับถาเราทำคร่ึง ๆกลาง ๆ
อยางทุกวันน้ีมันก็ไมๆคือการทำไมถูกครับเม่ือเชาน้ีดูเหงา ๆยังไง
ก็ไมรูผอ.ตางๆคุณครูท่ีอบรมก็ดูวาไมคอยสดช่ืนเทาไหรครับ  การ
ท่ีอยูรวมกันตองหาจุดน่ีผมก็อยากใหตรงน้ีพูดในฐานะหนาท่ีท่ี
เปนคณะกรรมการการศึกษานะครับ  เร่ืองน้ำบาดาลก็เหมือนกัน
นะครับกับทานปราการหลาย ๆทานพูดของผมเน่ียวาแตน่ังปบไป
งานศพเขาก็มาถามทันทีเม่ือไหรจะไปเจาะน้ำบาดาลจะมามันมี
สวนมากเปนวัดนะครับทานวันบนภู ภูแลนชางนะครับมีน้ำ  วัด
บานนาขามก็ไมมีน้ำเจาอาวาสก็ตองลงมาขอเองนะครับ  หลาย 
ๆกลุมนะครับทานนายกครับท่ีเราจะแกไขผมเห็นใจทานนายกก็
ผูหญิงตัวนอยนิดแตทำงานหนักเกินท่ีจะทำไปไดครับ  แตวาทาน
ก็รวมมือดีทุกอยาง  ผมช่ืนชมช่ืนชอบตลอดนะครับ  ไปไหนก็พูด
ตลอดนะครับแตวานาคูผมเน่ียฤดูฝนน้ำมากเลยครับฤดูแลงน้ีแลง
มาก  ถานายกวางเม่ือไหรออกเดินไปดูพ่ีนองประชาชนแตละ
ตำบลแตละอำเภอก็ดีนะครับทานนายกในเส้ียววินาทีเปนคา
ผูใหญกำนันอบต.ตาง  ๆเอาทานนายกอะไรมาคุยกันบางก็ดีครับ
มันจะคลายเครียดในระบบการดำเนินงานในโอกาสตอไปของ
อบจ.เรานะครับผมวาหวังวาทานนายกคงเมตตาเร่ืองน้ำบาดาล
ขอบคุณครับ   
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ประธานสภาฯ   ขอบคุณทานวิรมณศักด์ินะครับ  มีสมาชิกทานใดประสงคท่ี  
(นายคงเดช  เฉิดสถิตย)    จะอภิปรายหรือไมครับ  ในระเบียบวาระอ่ืน ๆมีสมาชิกทาน 

ใดประสงคท่ีจะอภิปรายอีกหรือไมครับ  มีสมาชิกทานใดประสงค
ท่ีจะอภิปรายหรือไมครับ  ถาไมมีนะครับผมจะใหทานนายกได
ตอบคำถามแลวก็ไดอธิบายใหกับสมาชิกสภาท่ีทานไดลุกข้ึนต้ัง
ประเด็นและก็ต้ังขอซักถามนะครับโดยเฉพาะทานเกรียงศักด์ิทาน
ก็ไดถามวาแผนและงบประมาณเราจะจัดทำใหรวดเร็วทันทวงที
ไดไหมนะครับทานปราการกับทานประสิทธ์ิก็คงจะเร่ืองขุดเจาะ
บอบาดาลนะครับ  สวนทาน 
วิรมณศักด์ิ  วงศธิเบศร  ก็เปนหวงเปนใยโรงเรียนในสังกัดอบจ.
เราจะหาจุดเดนตรงไหนเพ่ือท่ีจะใหผูปกครองและนักเรียนสนใจ
ท่ีจะเขามาเรียนในโรงเรียนในสังกัดอบจ.ของเรา  เชิญทานนายก
ครับเชิญครับ  

 
นางเฉลิมขวัญ  หลอตระกูล   คะเรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
(นายก อบจ.กส.)    และก็ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุทุก 

ทานนะคะ ในวาระอ่ืน ๆน้ีดิฉันขออนุญาตเรียนทานประธานสภา
ผานไปยังทานสมาชิกสภาในภาพรวมเลยแลวกันนะคะภาพรวมท่ี 
1 ในเร่ืองของภัยแลงเราบริหารจัดการตามแผนงานท่ีเราไดต้ังไว
เก่ียวกับเร่ืองของการเจาะบอบาดาลนะคะเพ่ือแกไขปญหาภัย
แลงใหกับพ่ีนองเกษตรกรท้ังจังหวัด 1 ปเราวางแผนอยู 120 
บอแลวเราก็ดำเนินตามแผนงานโครงการเขาไปแตถามวาแผน
สวนมากเราบริหารตามทรัพยากรท่ีเรามีหรืองบประมาณท่ีเรา
ไดรับตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุในแตละปแต
ความตองการหรือปญหาท่ีเกิดข้ึนระหวางปแนนอนวามันตองมา
มากกวาแผนงานท่ีวางไวน่ันคือหนาท่ีท่ีตองทำอยางไรเพ่ือท่ีจะให
ส่ิงแรกก็คงตองดำเนินการตามแผนใหแลวเสร็จนะคะ 2 สวนไหน
ท่ีเปนสวนท่ีเปนภัยเรงดวนหรือภัยท่ีเกิดปญหากับพ่ีนอง
ประชาชนในขอบเขตบริบทท่ีทำใหเราจำเปนจะตองปรับแผน
ผูบริหารก็ไมไดเรงดูดายนะคะก็พยายามปรับแผนเพ่ือท่ีจะให
สอดรับกับปญหาท่ีเรงดวนในเรื่องของเจาะบอบาดาลบางคร้ัง
แผนงานดำเนินการมาคะแตปญหาท่ีทานสมาชิกไดนำเสนอตอ
ผูบริหารประชาชนไดนำเสนอตอผูบริหารเกษตรกรท่ัวท้ังจังหวัด
ไดนำเสนอตอผูบริหารในฐานะท่ีเราเปนนายกองคการบริหาร
สวนจังหวัดและเราดูแลพ่ีนองประชาชนท้ัง 18 อำเภอ 1,584 
หมูบาน 135 ตำบล  แนนอนวาคงจะแกปญหาไมท่ัวแตเราทำ
อยางไรเพ่ือท่ีจะใหบรรเทาไดดีท่ีสุดในงบประมาณท่ีเรามีก็จะรับ
ไวพิจารณานะคะ  ในสวนประเด็นท่ีเปนปญหาภัยแลงตอนน้ี
กำลังจะทำในเร่ืองของศูนยบริหารจัดการน้ำท้ังระบบเพ่ือท่ีจะ
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สอดรับกับปญหาของพ่ีนองประชาชนในการขอรับสนับสนุน
งบประมาณในเร่ืองของการท่ีจะแกไขปญหาภัยแลงถามวาทุก
พ้ืนท่ีคะพอถึงเวลาก็แลงคะไมมีน้ำคะทุกคนก็อาจจะปญหาเด๋ียว
กันแตเราจะวัดสเกลความเดือดรอนกันอยางไรเพ่ือท่ีจะโยกใน
เร่ืองของการปรับแผนเน่ียสมมุติวาจะไปแผนเอความตองการ
เดือดรอนข้ึนมาเราก็อาจจะตองมีขอมูลเชิงในเร่ืองของ
สารสนเทศในเร่ืองของศูนยบริหารจัดการน้ำเขามาเพ่ือท่ีจะดูวา
ตรงเน้ียจำเปนเดือดรอนมันตองข้ึนสีแดงแหละ ถาสีเหลือง สีสม 
อาจจะพอรอไดนะคะเพราะฉะน้ันการใชงบประมาณของเรา
คอนขางมีขีดจำกัดในเร่ืองของหน่ึงงบประมาณ  สองเคร่ืองจักร
คะตอนน้ีเคร่ืองจักรของเรามีอยู 3 เคร่ืองท่ีเปนเคร่ืองเจาะบอ
บาดาลเกาแลวสองเคร่ืองทานทราบดีนะคะ  เพราะไปบางพ้ืนท่ี
ของทานก็ซอมแลวซอมอีก หน่ึงเคร่ืองดำเนินการไดดีแตก็เม่ือ
วานวันกอนก็เกิดอาการตองซอมข้ึนมาก็แกไขทันทวงทีแลวก็ลง
ไปดำเนินการนะคะเราก็วางแผนการเพ่ือท่ีจะใหมีเคร่ืองจักรมา
สนองตอบกับปญหาใหมันเพียงพอก็ไดขออนุมัติตอสภาน่ีแหละ
คะใหเห็นชอบในเร่ืองของงบประมาณท่ีเราจะใชเงินกูของกิจการ
สงเสริมกิจการขององคการบริหารสวนจังหวัดในการจัดหาเคร่ือง
เจาะบอบาดาลมาเพ่ิมเพ่ือใหสามารถท่ีจะเออลงไปแกไขปญหา
เพ่ิมเติมใหกับพ่ีนองประชาชนอันน้ีดิฉันขออนุญาตเรียนทาน
ประธานผานไปยังทานสมาชิกในเร่ืองของการแกไขปญหาภัยแลง  
สวนในเร่ืองตอมาก็คือในเร่ืองของแผนงานการบริหารจัดการ
การศึกษานะคะก็คงตองเรียนทานประธานผานไปยังทานสมาชิก
นะคะทานวิรมณศักด์ิ  วงศธิเบศร  วาคำวาแขงขันคงไมใชแบบ
น้ันนะคะแขงขันหมายถึงวาการวิเคราะหตนเองเพ่ือสปดตัว
เพ่ือท่ีจะใหการดำเนินการภายใตการบริหารทรัพยากรจาก
องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ เทียบเคียงกับสมมุติวา
โรงเรียนท่ีไมไดอยูในสังกัดอบจ.หรือโรงเรียนท่ีไมอยูสังกัดทองถ่ิน
โรงเรียนท่ีอยูสังกัดสพม.งบก็ไมมีครูก็นอยแตเด็กทำไมมีโอกาส
หมายถึงเขาเกงเขาเรียนไดขอสอบไดดีเราก็มามองเราวาเฮยงบก็
มีครูก็มีอะไรก็ใหแตถาเกิดเด็กของเรายังอยูแคตรงน้ีถามวาการ
แขงขันคือแขงขันกับตัวเองแขงขันกับการทำงานของพวกเราเอง
วาเราจะบริหารทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจำกัดเน่ียใหเกิด
ประสิทธิภาพอยางไรเราตระหนักวาทรัพยากรสำคัญคือเยาวชนพ่ี
นองประชาชนก็คาดหวังวาลูกหลานจะติดยาเสพติดไหมตอนน้ี
เกมสก็เยอะเหมือนกันผูปกครองก็นอนไมหลับหรอกคะทุกวันน้ี
สังคมมันคอนขางท่ีจะมี Impact ในเร่ืองของภัยแวดลอมเยอะ
มากเพราะฉะน้ันดิฉันก็เลยใหนโยบาย ในเร่ืองของการบริหาร
จัดการการศึกษาไปวา crop Model 12 โรงเรียนเข็มมันตอง
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เดินเหมือนนาิกาน่ีแหละคะถานหมดก็ตองเปล่ียนถานเดินไม
ตรงก็ตองปรับใหตรงเพราะฉะน้ันส่ิงท่ีเราจะทำคือเราจะทำ
โรงเรียนทองถ่ินของเราใหเปนท่ีคาดหวังท่ีพ่ึงพิงของพ่ีนอง
ประชาชนอยูในอำเภอน้ันไดไมตองเดินทางไปไกลๆคะสมมุติวา
อยูในโซนของอำเภอกุฉินารายณ เขาวง นาคูเราก็มีโรงเรียนต้ัง 
3-4 โรงเรียนอยางเชนโรงเรียนบัวขาว โรงเรียนหนองหาง 
โรงเรียนจุมจังนะคะ  ท่ีเปนโรงเรียนในสังกัดของเราเราก็
พยายามท่ีจะใหผูบริหารไดขับเคล่ือนในเร่ืองของการพัฒนา
ศักยภาพในเร่ืองของการจัดทำแผนใหตรงกับผลสัมฤทธ์ิท่ีเรา
อยากคาดหวังกับตัวช้ีวัดท่ีเรากำหนดไวนะคะท้ังน้ีท้ังน้ันเน่ีย
เน่ืองจากตัวดิฉันไดดำรงตำแหนงมาในวาระ 4 ปตอนน้ีก็ไปแลว
ประมาณเกือบ 2 ปก็ยังคิดอยูวาบางอยางก็ยังไมเปนไปตามท่ี
คาดหวังบางอยางก็ยังชาอยูบางอยางก็ยังตองปรับเยอะ
เพราะฉะน้ันก็ขออนุญาตกราบเรียนผานไปยังทานประธานสภา
กับทานสมาชิกนะคะวาเออส่ิงใดก็ตามท่ีเปนการใชงบประมาณ
หรือการวางแผนการดำเนินการเน่ียจะพยายามท่ีจะเอาปญหามา
ต้ังเปนโจทยแลวก็พยายามแกไปตามกระบวนการท่ีเรามีนะคะ
วางแผนใหดีท่ีสุดแตท้ังน้ีท้ังน้ันแนนอนวาคณะกรรมการพัฒนา
การศึกษาขององคการบริหารสวนจังหวัดน้ันก็คือทานสมาชิกสภา
ซ่ึงไดแตงต้ังจากสภาอบจ.คะจะเปนสวนหน่ึงท่ีสำคัญมากในการท่ี
จะไปตรวจสอบดูวาเอะโรงเรียนของเราไดงบประมาณมาอยาง
ตอเน่ืองเน่ียเราไปถูกทิศถูกทางดวยกันไหมแลวก็มาเสนอตอ
ผูบริหารเพ่ือท่ีจะใหผูบริหารวางแผนแกไขใหถูกตองมากย่ิงข้ึนอัน
น้ีก็ขออนุญาตกราบเรียนนะคะเร่ืองการบริหารจัดการการศึกษา  
สวนในเร่ืองของงบประมาณแผนงานในป 2567 สืบเน่ืองจาก
งบประมาณท่ีเราวางแผนไวแลวบางสวนก็ตองเดินไปตามแผนคะ  
บางสวนก็ยังชากวาแผนเน่ืองจากวาสถานะการคลังขององคการ
บริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุในกรณีท่ีจะดำเนินการแผนงานใน
ประเด็นใดเราก็ตองดูสถานะเงินรายไดขององคการบริหารสวน
จังหวัดซ่ึงตอนน้ีเงินจัดสรรจากรัฐบาลก็ยังไมไดจัดสรรมาใหนะ
คะสวนเงินท่ีเราไดท่ีเรานำมาดำเนินการก็จะเปนเงินในสวนของ
เงินรายไดจากการจัดเก็บนะคะไมวาจะเปนภาษีลอเล่ือนภาษี
สรรพสามิตเปนภารกิจของอบจ.ท่ีสามารถท่ีจะจัดเก็บรายไดตรง
น้ีเราก็เอามาบริหารงบประมาณในป 2567 คะสวนการวางแผน
พยายามท่ีจะใหสวนราชการทุกสวนดำเนินการใหสอดคลองกับ
แผนนะคะอาจจะมีบางชวงท่ีท่ีชาบางนะคะก็สอดรับกับแนวทาง
ท่ีหน่ึง ตัวงบประมาณเรามีขอจำกัดในหากกรณีในบางอยางตอง
ใชงบประมาณในการดำเนินการนะคะ สองอาจจะเก่ียวของกับ
ปญหาภายในซ่ึงก็พยายามท่ีจะบริหารจัดการในสวนของสวน
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ราชการทุกสวนนะคะอยางเชนโครงการท่ีเก่ียวของกับการท่ีแกไข
ปญหาในเร่ืองโครงสรางพ้ืนฐานเน่ียก็พยายามเรงรัดในเร่ืองของ
กองชางนะคะในเร่ืองการจัดทำราคากลางนะคะใหรวดเร็วกอง
พัสดุในการจัดหาผูรับจางนะคะแลวก็กระบวนการเหลาน้ีก็จะมี
กระบวนการยอยๆลงไปอีกอยางเชนกองพัสดุก็ตองสงกลับไปวา
พ้ืนท่ีน้ันมีโครงการซ้ำซอนไหมเพราะตอนน้ีงบประมาณบางสวน
โดนงบประมาณจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเปนเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจคะลงมาและทำใหถนนท่ีเราไดดำเนินการไป
วางแผนไวเกิดการซับซอนกันข้ึนมาเราก็จะไดนำมากับแกไขอยูท่ี
สภาแหงน้ีเพราะฉะน้ันในวาระน้ีดิฉันก็ขอเรียนทานประธานสภา
ผานไปยังทานสมาชิกทุกทานนะคะวาจะพยายามในการท่ีจะ
บริหารจัดการในเร่ืองทุกอยางทุกมิติเพ่ือท่ีจะใหเกิดประสิทธิภาพ
แลวก็ใหเห็นในเร่ืองของผลงานท่ีเปนผลงานรวมกันระหวาง
องคการบริหารสวนจังหวัดน่ันก็คือท้ังผูบริหารและทานสมาชิก
สภาทองถ่ินในแตละพ้ืนท่ีคะขอบคุณคะ   

 
ประธานสภาฯ   ขอบคุณทานนายกนะครับ  มีสมาชิกทานใดประสงคท่ีจะ  
(นายคงเดช  เฉิดสถิตย)    อธิปรายอีกหรือไมครับ  เชิญทานเกรียงศักด์ิ  พันโกฏิ 

ครับเชิญครับ 
 
นายเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ    ทานประธานท่ีเคารพครับ ผมเกรียงศักด์ิ  พันโกฏิ   

อำเภอเมืองครับ  ผมมีสองเร่ืองท่ีจะขออนุญาตทบทวนครับทาน
ประธานครับทานผูบริหาร  เร่ืองท่ีหน่ึงท่ีทานนายกจะทำรางขอ
บัญญัติเขามาสภาปงบประมาณ 2568 ผมอยากฝากทาน
ประธานถึงทานผูบริหารวาไดโปรดพิจารณาเร่ืองน้ำครับทาน
ประธานน้ำแลงหรือน้ำทวมแมแตน้ำด่ืม  น้ำด่ืมขององคการ
บริหารสวนจังหวัดเอาแคน้ำด่ืมท่ีทานนายกจะไปพัฒนาบึงอราม
เปนแหลงทองเท่ียวหรือแหลงจำหนายสินคาของพ่ีนองประชาชน  
น้ีผมน่ังฟงมาท่ีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุครับทานประธานตองซ้ือน้ำ
ด่ืม 80 เปอรเซ็นตเลยนะครับทานประธาน แลวองคการบริหาร
สวนจังหวัดของเราไมวาจะเปนรพ.สต.โรงเรียนในสังกัดซ้ือน้ำด่ืม
เยอะไหมครับทานประธานตรงน้ีผมอยากบอกทานประธานถึง
ทานผูบริหารวากรุณาพิจารณาเร่ืองน้ีดวยและน้ำใชเพ่ือพ่ีนอง
ประชาชนเกษตรกรน้ีเพียงพอหรือไมทานดูสิครับวางบประมาณ
เขาสภาแตละคร้ังงบประมาณเก่ียวกับเร่ืองน้ำแคแหลงน้ำเพ่ือ
การเกษตรมีไมถึง 20 เปอรเซนตนะครับทานประธานนอกน้ัน
เปนเร่ืองอ่ืนหมดเลยท้ัง ๆท่ีเราพูดกันตลอดแตวาไมไดทำหรือทำ
นอยทานประธานผมอยากฝากทานประธานถึงผูบริหารดวยวา
กรุณาพิจารณาเร่ืองแหลงน้ำใหพ่ีนองประชาชนดวยครับ  เร่ืองท่ี
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สองครับเร่ืองสุดทายดวยผมมีความจริงใจและปรารถนาดีนะทาน
ประธาน  สโลแกนน้ีไมเคยท้ิงสักทีถึงยังไงก็ไมท้ิงทานประธาน  
ผมก็ไดเปนสมาชิกสภาเพราะสโลแกนน้ีแหละครับทานประธาน  
การรายงานติดตามแผนครับทานประธานมันไมใชรายงาน
ประจำปนะผมอยากฝากทานประธานถึงผูบริหารวารายงาน
ประจำปทานนายกตองทำทุกปคราวท่ีแลวเน่ียทานสมาชิกสภา
จากฆองชัยทานเปนผูท่ีย่ืนขอสอบถามครับจริงๆแลวเปนหนาท่ี
ทานผูบริหารตองรายงานทุกปถาทานตามนโยบายท่ีทานแถลง
และตอสภาไปแลวทานไดทำครบมากนอยประการใดและตอง
เปดโอกาสจากสมาชิกสภาประธานไดซักถามเสนอขอเสนอแนะติ
เพ่ือกออันไหนท่ียังไมสมบูรณท่ีทำแลวหรือยังไมทำประมาณน้ัน
ครับแตวาปแรกของทานดำรงตำแหนงเปนนายกน้ีเปนทาน
สมาชิกทางฆองชัยทานเปนผูต้ังขอสอบถามเหมือนทานตอบกัน
สองคนนะครับเพราะทานสมาชิกสภาก็น่ังฟงเฉย ไๆมมีโอกาสได
มีขอเสนอแนะดี ๆอาจจะยังไมสามารถจะพูดไดโดยระเบียบ
ขอบังคับการประชุมสภาทานประธานนะครับผมก็เลยอยากจะ
เรียนทานประธานถึงทานผูบริหารวาถาเปนไปไดก็ถารายงาน
หนอยเพราะวาปละคร้ังโดยขอกฎหมายบังคับตองทำอยางน้ัน
ทานประธานรายงานตามนโยบายท่ีทานนายกแถลงตอสภาไว
แลวทานประธานปละคร้ังถาทานคิดดี ๆจะมีอยูรอบเดียวเทาน้ัน
ท่ีทานสมาชิกสภาต้ังขอสอบถามโดยนโยบายน้ีไมตองต้ังขอ
สอบถามครับทานตองรายงานสภาอยูแลวปละหน่ึงคร้ังครับ  อัน
น้ีดวยความจริงใจและปรารถนาดีครับทานประธานครับขอบคุณ
ครับ   

 
ประธานสภาฯ   ขอบคุณทานเกรียงศักด์ินะครับ  ทานอุทัยมีอะไรหรือเปลา  
(นายคงเดช  เฉิดสถิตย)    ครับเชิญครับ  เชิญครับเชิญทานอุทัยครับ 
 
นายอุทัย  แกวกลา    กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ   

ผมอุทัย  แกวกลา  เม่ือสักครูผมฟงทานนายกเฉลิมขวัญ  หลอ
ตระกูล  ทานไดเชิญชวนทานสมาชิกสภาคณะกรรมการชุดตางๆ
ไดชวยทำงานผมก็เลยถือโอกาสวาเชิญชวนทานสมาชิกสภาทุก
ทานท่ีคงตองทำหนาท่ีเหมือนสว.นะครับสมาชิกวุฒิสภาใกลหมด
วาระแลวแตเราก็นาจะคณะตางๆท่ีต้ังมาบางคณะยังไมไดทำงาน
ก็อยากจะใหลงทำงานซ่ึงเราจะหมดวาระ 19 ธันวาคม 2567 ก็
ถือวานานนะครับอีกนานอยูกวาจะเลือกต้ังอีกรอบไปก็ต้ังไววันท่ี 
2 หรือ 3 กุมภาพันธ 2568 ครับมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาอบจ.
และนายกนะครับ  ผมจึงเชิญชวนวาเรานาจะลงไปทำงานซ่ึงโดย
ระเบียบแลวคณะกรรมการชุดตางๆทางสำนักงานเลขาไดต้ังคา
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เบ้ียเล้ียงลงพ้ืนท่ีอยูแลวก็อยากจะใหทานไดคณะตางๆไดวางแผน
รวมกับทางฝายสำนักเลขาไดลงพ้ืนท่ีในการทำงานซ่ึงตอง
ขอบคุณทานประสิทธ์ิ  อาจบรรจง  คณะทำงานคณะกรรมการส่ี
ดงท่ีจะนัดประชุมหลังจากประชุมเสร็จน้ีจะมีการประชุม
คณะกรรมการส่ีดงกมลาไสยซ่ึงจะลงพ้ืนท่ีดวยนะครับ  ผมก็เลย
ถือโอกาสน้ีวาหลังจากน้ีผมอยากจะขออนุญาตเชิญชวน
คณะกรรมการสาธารณสุขซ่ึงผมเปนประธานอยูก็อยากจะเชิญ
ชวนซ่ึงเราลงไปรอบนึงแลวแตรอบน้ีนาจะอยากจะลงไปท้ัง 5 
โซน เพ่ือติดตามงบประมาณตามขอบัญญัติ 67 แลวก็รับทราบ
สถานการณปญหาและขอเสนอแนะจากรพ.สต.ท่ีทำงานรวมกัน
ผมคิดวาถาลงไปเราจะเห็นขอท่ีเปนปญหาท่ีจะมาเสริมทานนายก
เปนขอเสนอแนะไดนะครับในสภาซ่ึงคณะอ่ืนก็เชิญชวนวาผมคิด
วาทุกทานเปนคณะกรรมการอยูแลวแตตางคนตางคณะนะครับก็
จากขอเสนอทานนายกก็อยากจะเชิญชวนทานประธานชุดตางๆ
ไดวางแผนทำงานเพราะวาในชวงการทำงานในชวงการประชุม
สภาซ่ึงจะถึงวันท่ี 11 เมษายนเน่ียการทำงานของคณะกรรมการ
สามัญชุดตางๆลงพ้ืนท่ีโดยไมตองขออนุญาตนะครับก็ขออนุญาต
ทานประธานก็สามารถลงไปทำงานไดเลยคณะกรรมการตาง ๆ
จากน้ันทานก็สามารถนำขอมูลตางๆท่ีทานไปพบเจอนำเสนอตอ
รายงานตอสภาเพ่ือใหนายกไดนำไปพิจารณาปรับปรุงแกไขไดซ่ึง
ถือวาเปนแนวทางหนุนเสริมท่ีจะใหการพัฒนาองคการบริหาร
จังหวัดนอกจากการติดตามประเมินผลสวนหน่ึงของขาราชการ
กับคณะกรรมการติดตามประเมินแลวคณะกรรมการชุดตางๆก็
จะไดสะทอนตรงแคบลงตามภารกิจคณะกรรมการสามัญชุด
ตางๆนะครับก็จึงคิดวาเจ็ดแปดเดือนก็ถือวานาจะเปนประโยชน
ในชวงน้ีก็คืออยางนอยๆน่ีชวงสมัยประชุมเน่ียถึงวันท่ี 11 
เมษายนเปนชวงท่ีทานสามารถขออนุญาตประธานสภาลงไป
ทำงานไดทุกคณะเลยนะครับและสามารถเบิกคาเบ้ียเล้ียงคา
ดำเนินการไดเลยขอรถขอใชรถยนตกันไดเลยนะครับก็จึงขอเชิญ
ชวนส้ันๆครับเอาตามรอยสมาชิกวุฒิสภาเลยแลวกันเหลือเวลา
ส้ัน เๆขาก็ยังอภิปรายไมไววางใจอยูเราก็ยังเหลือเวลาส้ัน ๆครับ
ทำงานเพ่ือท่ีจะใหเปนโมเดลของการทำงานของสมาชิกสภาอบจ.
กาฬสินธุครับ  ขอบพระคุณครับทานประธานครับ 

  
ประธานสภาฯ   ขอบคุณทานอุทัย  แกวกลา  นะครับ  ก็คงจะดวยท่ีผานมา 
(นายคงเดช  เฉิดสถิตย)    ดวยภัยพิบัติโรคโควิด 19 นะครับก็เลยแตละท่ีเราได 

แตงต้ังกันข้ึนมานะครับก็เลยไมไดลงพ้ืนท่ีนะครับตอไปก็คงจะลง
พ้ืนท่ีกันใหครบทุกกลุมนะครับ  มีสมาชิกทานใดประสงคท่ีจะ
อภิปรายอีกหรือไมครับ  มีสมาชิกทานใดประสงคท่ีจะอภิปราย
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อีกหรือไมครับ  ในวาระอ่ืน ๆมีสมาชิกทานใดประสงคท่ีจะอธิป
รายหรือไมครับ  ถาไมมีนะครับสำหรับวันน้ีไดประชุมกันมาเปน
เวลาพอสมควรแลวผมขอนัดประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยท่ี 1 
คร้ังท่ี 4 ประจำป 2567 เปนวันอังคารท่ี 19 มีนาคม 2567 
เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
กาฬสินธุ  การแตงกายของผูรวมประชุมนะครับ  ขอใหเปนชุด
สุภาพนะครับผาไทยใสสนุกนะครับ  ขอเลิกประชุมครับ  

 
เลิกประชุม  14.45  น. 
 

 


